



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. คำรับรองระหว่าง

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ผู้รับคำรับรอง
	และ	
นางสาวอาทิตินันท์ อินทรพิมพ์	อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง	ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นางสาวอาทิตินันท์ อินทรพิมพ์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวอาทิตินันท์ อินทรพิมพ์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า นางสาวอาทิตินันท์ อินทรพิมพ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะมุ่งมั่น ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๗

(นางสาวอาทิตินันท์ อินทรพิมพ์)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง
วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๗

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ประจำกรุงปักกิ่ง

สรุปตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงปักกิ่ง

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	30
2. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการเปิดตลาดหรือส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ	30
3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	20
4. ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงาน	20
รวม	100

ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ

นิยาม : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ หมายถึง การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ในการแสวงหา และส่งเสริมความร่วมมือด้านเกษตรกับต่างประเทศ โดยดำเนินการรวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ กำหนดแนวทาง วางแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ รวมทั้งนำเสนอแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบและใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศต่อไป

ขอบเขตการประเมิน : สปษ. จัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดแนวทาง วางแผนในการจัดทำแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำร่างแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 5 นำเสนอแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ

วิธีการเก็บข้อมูล : การค้นคว้า ศึกษา ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ
แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สปษ.

ข้อมูลพื้นฐาน		แผนระยะยาว / Roadmap	
2564	2565	2566	2567
-	-	-	แผนความร่วมมือด้านการเกษตร กับต่างประเทศ ระยะ 1 ปี
			2568
			2569

เกณฑ์การประเมินผล	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
รวม 6 เดือน	-	รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	กำหนดแนวทาง วางแผนในการจัดทำแผนความร่วมมือกับต่างประเทศ
รวม 12 เดือน	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	จัดทำร่างแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ	นำเสนอแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ

เงื่อนไขการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลในการกำหนดแผนความร่วมมือด้านการเกษตรกับต่างประเทศ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับบริบทข้อเท็จจริง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการเปิดตลาดหรือส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ

นิยาม : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนการเปิดตลาดหรือส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ หมายถึง การนำแผนการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศที่จัดทำโดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศทั้ง 11 แห่ง มาขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ตามภารกิจหลักในการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน (Competent Authority) โดยดำเนินการรวบรวมแผนเปิดตลาดสินค้าเกษตรและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จัดทำร่างแผนการเปิดตลาดและส่งเสริมตลาด นำร่างแผนเปิดตลาดและส่งเสริมตลาดหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ ปรับแผนการเปิดตลาดและส่งเสริมตลาดหลังจากที่ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อและพิจารณาข้อสั่งการเพิ่มเติม

ขอบเขตการประเมิน : สกต. ขับเคลื่อนแผนการเปิดตลาดหรือส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมแผนการเปิดตลาดและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (ร้อยละ 20)

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำร่างแผนเปิดตลาดและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทย (ร้อยละ 20)

ขั้นตอนที่ 3 นำร่างแผนเปิดตลาดและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยโดยใช้อีเมลหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 20)

ขั้นตอนที่ 4 ปรับแผนแผนเปิดตลาดและส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยโดยใช้อีเมลหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 20)

ขั้นตอนที่ 5 นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทราบ (ร้อยละ 20)

วิธีการเก็บข้อมูล : การค้นคว้า ศึกษา ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการเปิดตลาดหรือส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศ รวมทั้งผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเปิดตลาด/รักษา/ขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไทยในพื้นที่รับผิดชอบของ สปช.

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้อมูลจากกรปฏิบัติงานของ สปช. และการดำเนินงานของ สกต.

ข้อมูลพื้นฐาน		แผนระยะยาว / Roadmap	
2564	2565	2566	2567
-	-	-	แผนการเปิดตลาดหรือส่งเสริมประเทศไทยในต่างประเทศ ระยะเวลา 5 ปี
			2568
			2569

เกณฑ์การประเมินผล	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
*รอบ 6 เดือน	ร้อยละ 60	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
รอบ 12 เดือน	ร้อยละ 60	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100

เงื่อนไขการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. *ทั้ง สกต. และ สปช. ดำเนินการร่วมกัน และรับคำแนะนำร่วมกัน โดย 6 เดือนแรกเป็นการปฏิบัติงานของ สปช. ครบทั้ง 5 ขั้นตอน และ 6 เดือนหลังเป็นการปฏิบัติงานของ สกต. ครบทั้ง 5 ขั้นตอน
2. เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สปช. และ สกต. โดยมีการรวบรวมและติดตามการดำเนินงานที่ชัดเจน
3. การจัดลำดับความสำคัญขึ้นอยู่กับแผนงานและเป้าหมายของหน่วยงานภายใต้ กษ. และนโยบายของรัฐบาลไทยและประเทศคู่ค้า

ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนขับเคลื่อนการเปิดตลาดหรือการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรไทยในต่างประเทศในภาพรวม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ และช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ให้การเปิดตลาดสำเร็จ

มิตที่ 2 ตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรในภาพรวม

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

น้ำหนัก 20

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

คำอธิบาย
 นิยาม พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้วิธีการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนัก/กอง ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของแต่ละสำนัก/กอง
 รายละเอียดของกิจกรรมหรือการดำเนินงาน/ขอบเขตการประเมิน การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของแต่ละสำนัก/กอง เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนัก/กอง ได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ
 แหล่งที่มาของข้อมูล ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จากกองคลัง

ข้อมูลพื้นฐาน	2563	2564	2565	2566
97.55	97.68	96.62	99.23	99.27

เกณฑ์การประเมิน	เป้าหมายขั้นต้น (50)	เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)	เป้าหมายขั้นสูง (100)
การประเมินผล	ร้อยละ 48	ร้อยละ 50	ร้อยละ 52
รวม 6 เดือน		ร้อยละ 50	ร้อยละ 52
รวม 12 เดือน		ร้อยละ 50	ร้อยละ 52

ขั้นตอนการดำเนินงาน
 รวม 6 เดือน สำนัก/กอง มีผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 52
 รวม 9 เดือน สำนัก/กอง มีผลการเบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
 รวม 12 เดือน สำนัก/กอง มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 100

เงื่อนไข/หมายเหตุ
 ร้อยละการเบิกจ่ายจะใช้หลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
 ประโยชน์ที่กระทรวง/สป.กษ. / ผู้รับบริการได้รับ
 เร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานและ สป.กษ. ให้เป็นไปตามมาตรการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

มิตที่ 2 ตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรในภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง

หน้า
20

คำอธิบาย
 นิยาม ร้อยละความสำเร็จการขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติงาน เป็นการวัดผลการดำเนินงานตามปริมาณที่กำหนดภายใต้แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ โดยมีการ
 คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ตามแผน
 รายละเอียดของกิจกรรมหรือการดำเนินงาน/ขอบเขตการประเมิน ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
 ผ่านระบบระบบบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ OPSMOAC's Budget Platform : MBUD
 วิธีการเก็บข้อมูล สำนักแผนงานและโครงการพิเศษผลการดำเนินงานทุกสำนัก/กอง จากระบบ MBUD
 แหล่งที่มาของข้อมูล ใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน จากระบบ MBUD

ข้อมูลพื้นฐาน	2562	2563	2564	2565	2566
	94.89	94.63	98.93	99.29	99.51

เกณฑ์การประเมิน	เป้าหมายขั้นต้น (50)		เป้าหมายขั้นมาตรฐาน (75)		เป้าหมายขั้นสูง (100)	
	ร้อยละ 45	ร้อยละ 95	ร้อยละ 47.5	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100
การประเมินผล						
รวม 6 เดือน	ร้อยละ 45	ร้อยละ 95	ร้อยละ 47.5	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100
รวม 12 เดือน	ร้อยละ 45	ร้อยละ 95	ร้อยละ 47.5	ร้อยละ 50	ร้อยละ 75	ร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงาน
 รวม 6 เดือน สำนัก/กอง มีผลการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 รวม 9 เดือน สำนัก/กอง มีผลการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
 รวม 12 เดือน สำนัก/กอง มีผลการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

เงื่อนไข/หมายเหตุ

- ประโยชน์ที่กระทรวง/สป.กษ. /ผู้รับบริการได้รับ
- เพื่อให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงานของ สป.กษ. บรรลุเป้าหมาย
 ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ